

Việc quản lý đất đai được đặc biệt chú trọng, ranh đất KCN đã được xây dựng xong hàng rào nên quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và chống lấn chiếm.

Quản lý và sử dụng tài nguyên nước, nhiên liệu hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất và sinh hoạt.

Chi phí nhiên liệu, năng lượng tiết kiệm được trong năm 2024 là: 830 triệu đồng.

e. THPTK, CLP trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động:

Công ty xây dựng bộ máy quản lý tinh gọn nhằm nâng cao năng suất lao động. Lãnh đạo Công ty bố trí lao động hợp lý, dựa theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đúng ngành nghề sở trường công tác của từng lao động đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Thời gian lao động luôn được người sử dụng lao động quan tâm và chấp hành theo quy định của Bộ Luật lao động, bố trí lao động làm việc theo thời gian luân phiên thích hợp để người lao động có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động.

g. THPTK, CLP trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp:

Tuân thủ theo quy định pháp luật trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu và tài sản tại doanh nghiệp.

2. Hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí.

Trong năm 2024, không xảy ra trường hợp vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí trong công ty.

3. Phân tích, đánh giá:

a. Đánh giá kết quả đạt được.

Được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ nên việc triển khai và thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây được thuận lợi, đúng quy định, có hiệu quả.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát ở các lĩnh vực nhạy cảm nên từ trước đến nay tại Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây không xảy ra vụ việc vi phạm nào.

b. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

Bên cạnh việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí còn có những mặt hạn chế như công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng vẫn chưa thường xuyên; công tác kiểm tra nội bộ về phòng chống tham nhũng vẫn còn ít do có sự thay đổi về nhân sự trong cấp ủy, nên còn lung túng trong nội dung kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.



3438
3 TY
HÀ
10 NG
1 GI
11-1

c. Những kinh nghiệm rút ra.

Từ những kết quả đạt được và tồn tại trong năm, Ban điều hành đã rút ra bài học kinh nghiệm:

Xác định hiệu quả đến từ công tác phòng là chính do đó phải chú trọng tuyên truyền, vận động người lao động thực hành trên mọi phương diện; cụ thể hoá trong các cuộc họp giao ban với các phòng, trong các buổi đối thoại giữa lãnh đạo Công ty với người lao động.

Duy trì minh bạch trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

Thông báo rộng rãi các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động như tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội.

Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá.

III. Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cần tập trung triển khai thực hiện trong năm tiếp theo.

Tiếp tục tuyên truyền rộng rãi Luật phòng chống tham nhũng, lãng phí bằng các văn bản có liên quan, chương trình hành động phòng chống tham nhũng, lãng phí của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai và của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” qua các công việc cụ thể hàng ngày để nâng cao tính tự giác về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chú trọng hơn nữa công tác phê bình, tự phê bình; công tác cải cách hành chính; quán triệt để thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Tăng cường năng lực hoạt động thanh tra, kiểm tra và tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò kiểm tra, giám sát trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là lĩnh vực thu chi tài chính, quản lý tài sản công, công tác đấu thầu xây dựng cơ bản và mua sắm thường xuyên.

IV. Đề xuất, kiến nghị về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

1. Kiến nghị về công tác chỉ đạo điều hành: Không có.

2. Kiến nghị về hoàn thiện các quy định pháp luật về THTK, CLP: Không có.

3. Đề xuất các giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác THTK, CLP:

Tiết kiệm chi phí quản lý và trong tất cả các hoạt động trong việc quảng cáo, tiếp khách, hội nghị và bố trí xe đi công tác kết hợp nhiều bộ phận với nhau để tiết kiệm chi phí nhiên liệu xe.

Tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng cơ bản: Không đầu tư các công trình chưa thực sự cần thiết, thực hiện tốt quy định trong đấu thầu, chào giá cạnh tranh trong các gói thầu trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Các kiến nghị khác: Không có.



Trên đây là báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây.

Nơi nhận:

- Tập đoàn CNCS VN;
- Lưu: VT, KDHT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thành Sơn

